



# TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

Tháng 08/2023

## CHỦ ĐIỂM THÁNG

- Thông điệp của thầy Hiệu Trưởng
- Các giá trị đạo đức
- Giải thưởng về mục tiêu học tập toàn trường

### Sự kiện quan trọng:

**7/8:** Bắt đầu học phần 1

**1-2/9:** Lễ Quốc Khánh

**4/9:** Nghỉ bù Lễ Quốc Khánh

**5/9:** Bắt đầu chương trình câu lạc bộ sau giờ học / Lễ Khai giảng năm học mới

**29/9:** Tết Trung Thu

**13/10:** Học phần 1 kết thúc



## Học Sinh Trường Quốc Tế Singapore

### CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!

### Thông điệp từ thầy Hiệu trưởng

Kính gửi Quý phụ huynh,

Trải qua tháng đầu tiên với một khởi đầu năm học thành công, tôi muốn bày tỏ niềm tự hào của mình về sự cống hiến, nỗ lực từ đội ngũ nhân viên và các em học sinh.

Các em học sinh đã bắt đầu năm học mới với năng lượng và sự tập trung. Bên cạnh đó các em đã thể hiện sự quan tâm, lòng tốt và tinh thần tuyệt vời bằng cách nồng nhiệt chào đón các bạn mới cùng lớp và giáo viên mới đến với cộng đồng trường học của chúng ta. Đối với những học sinh mới, các em đã thích nghi rất tốt và trở thành thành viên trong nhóm bạn đồng trang lứa luôn tích cực, hỗ trợ và quyết tâm thành công nhờ làm việc chăm chỉ và kiên trì.

Chào đón năm học với đội ngũ giáo viên mới có trình độ cao, SIS@Cần Thơ đạt được sự chuyên môn và niềm đam mê giáo dục, kết hợp với niềm đam mê, nhiệt tình học tập và phát triển của học sinh, tạo ra một môi trường năng động nơi mọi học sinh đều có thể phát triển.

Hãy nắm bắt những cơ hội phía trước, cả trong lớp và ngoài lớp học, khi chúng ta tiếp tục phấn đấu vì sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng ta làm. Hãy nhớ rằng, mọi thách thức là cơ hội để học hỏi, và mọi thành tựu là lý do để chúc mừng. Cùng nhau, hãy làm cho tháng này trở thành khởi đầu của một hành trình khám phá và thành công.

Trân trọng,

Thầy Ben



**Học sinh lớp 3** - KK, Raymond, Tony, và Aiden đang thích thú khám phá quả địa cầu trong tiết xã hội học.

## TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

Tháng 08/2023



**Thầy Steven** chuyển công tác về từ Hà Nội (SIS@Van Phuc) chia sẻ những kiến thức sâu rộng về ICT và dẫn dắt chương trình STEM.



**Cô Thu** hiện đang học lấy bằng Thạc sĩ Văn học Việt Nam. Cô công tác tại SIS@Cần Thơ với tư cách là giáo viên bộ môn Văn và chủ nhiệm Lớp 8.



**Thầy Julius** – chia sẻ kinh nghiệm học tập bộ môn HPE và quá trình làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của anh ấy.

### Các giá trị đạo đức

Trong tháng 8, các em học sinh đã được học về đức tính Quan tâm và Chính trực.

Quan tâm là thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến mọi người và những điều có ý nghĩa lớn đối với bản thân. Khi bạn quan tâm, bạn hỗ trợ người khác và nỗ lực hết mình. Đối xử với người khác và mọi việc một cách nhẹ nhàng và tôn trọng là một phần của sự quan tâm. Chính sự quan tâm đã làm cho thế giới của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn.

Chính trực là sống theo những giá trị tốt nhất của bạn. Nó có nghĩa là trung thực và đúng sự thật. Với sự chính trực, bạn lắng nghe tiếng nói bên trong mình, đưa ra những lựa chọn đúng đắn và nói lên sự thật. Khi lời nói và hành động của bạn phù hợp, bạn đang hành động chính trực. Chính trực mang lại cho bạn lòng tự trọng và một trái tim bình tĩnh.

### Mục tiêu học tập toàn trường

Trong tháng 8, Mục tiêu học tập toàn trường là nuôi dưỡng những Học sinh có hiểu biết về công nghệ, những người khéo léo sử dụng công nghệ để truy cập, sắp xếp, đánh giá, tạo và chia sẻ thông tin. Kiến thức về công nghệ có thể được thể hiện bằng nhiều cách, như sử dụng Internet để nghiên cứu, tạo bài thuyết trình, học kỹ năng máy tính, v.v.

### Tuyên dương các em học sinh xuất sắc

Giải thưởng Mục tiêu Học tập Toàn Trường (SWLG) của chúng tôi dành cho những học sinh tận tâm và thành đạt nhất. Những người đạt thành tích xuất sắc trong tháng này được liệt kê dưới đây:

*Eastern Values*

*Global Education*



**Cô Liezl** giáo viên mới đến từ Nam Phi –bộ môn Tiếng Anh và Xã hội học của Lớp 1 và Lớp 2 (hình trên). Học sinh có thể học về toán và khoa học về sự bay trong giờ học ngoài trời của lớp STEM (hình dưới).



**Cô Jaime (Lớp3/4)** đã sống và làm việc tại Việt Nam 4 năm và mong muốn được chia sẻ niềm đam mê học tập, du lịch và thiên nhiên của mình với tất cả các em học sinh.

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI CẦN THƠ

# NEWSLETTER

Tháng 08/2023



**Học sinh Lớp 10** (hình trên) sẵn sàng bắt đầu bài học thú vị với cô Julia (hình dưới). Cô Julia công tác tại trường với bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học, niềm đam mê ngôn ngữ và sự tận tâm.



**Hữu Thiện Lớp K2** đang chăm chỉ ghép các quả trứng trong bài Toán của mình.

### Học sinh có kiến thức về công nghệ:

*Nhà trẻ - Lê Thiên Phúc, K1 - Burns Lê Đan, K2 – Trần Đình Anh, Prep – Nguyễn Hoàng Khôi, Lớp 1 - Cao Tuệ Minh, Lớp 2 – Trần Phúc Đăng, Lớp 3 - Vương Mẫn Tiên, Lớp 4 – Nguyễn Võ Thanh Mẫn, Lớp 5 – Phạm Quỳnh Phương, Lớp 6 - Phạm Minh Khoi, Y7 - Mã Ngọc Hân, Lớp 8 - Đoàn Đông Nguyên, Lớp 9 - Đoàn Đồng Gia Huy, Lớp 10 – Đặng Hoàng Vĩnh Phúc, Lớp 11 – Nguyễn Võ Minh Anh*

**Xin chúc mừng các em  
Học sinh có kiến thức về công nghệ**



**Xuân Bình của lớp Prep** chờ phản hồi từ thầy Ludwig cho bài tập của cô ấy (hình trên). Học sinh đang tập trung vào bài học với thầy Andy (hình dưới). Thầy Andy có bằng Thạc sĩ Giáo dục, thông thạo tiếng Hàn và tiếng Tây Ban Nha.



**Đội ngũ Giáo viên tại SIS @ Cần Thơ  
CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH  
TRỞ LẠI TRƯỜNG!**



**Học sinh SIS – tận hưởng một ngày vui  
về cùng bạn bè tại sân chơi của trường.**